

## สเปนเร่งใช้งบจัดสรรจากสหภาพยุโรปเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สหภาพยุโรปโอนงบฟื้นฟู และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ “Recovery and Resilience Facility (RRF)” งวดแรกแก่สเปน จำนวน 9 พันล้านยูโร จากวงเงิน 69.5 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว ตามเป้าประสงค์ของ European Green Deal การพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล และการส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคในสังคม

สเปน และโปรตุเกสเป็นประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบ RRF มากที่สุด ทั้งนี้ ประเทศที่ได้รับโอนงบดังกล่าวแล้ว ประกอบด้วย โปรตุเกส (จำนวน 2.2 พันล้านยูโร) กรีซ (4 พันล้านยูโร) เบลเยียม (770 ล้านยูโร) และลักเซมเบิร์ก (12.1 ล้านยูโร)

ภายหลังจากได้รับงบจากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนกรกฎาคม ศกนี้ รัฐบาลสเปนได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงานเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 โดยจัดสรรเงินแก่รัฐบาลของแคว้นปกครองตนเองไปแล้วกว่า 7.25 พันล้านยูโร ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการสำคัญ รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข การยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อมุ่งลดการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาว การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางสังคม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การปรับปรุงอาคารเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ทั้งนี้ วงเงิน RRF ที่สเปนประสงค์ขอรับสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ภายในปี 2026 จำนวนทั้งสิ้น 1.4 แสนล้านยูโร โดยจะได้นำเสนอแผน (ปัจจุบัน มีข้อเสนอกว่า 17,500 โครงการ รวมถึงโครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า) และรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกๆ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการยุโรปต่อไป ในการนี้ คาดว่า จะได้รับเงินงวดต่อไป จำนวน 1 หมื่นล้านยูโร ภายในเดือนธันวาคม ศกนี้ รวมถึงงบ European structural funds อีก 3.8 หมื่นล้านยูโร

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามลำดับความสำคัญ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 1 ล้านราย และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกกว่า 3,000 ราย พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชากรกว่า 2.6 ล้านคน รวมถึงการสร้างห้องเรียนระบบดิจิทัลแบบ interactive จำนวน 240,000 แห่ง ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้บรรลุเป้าหมายที่ 250,000 คัน ภายในปี 2023 พร้อมการติดตั้งสถานีชาร์จกว่า 100,000 จุด นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย โดยปรับเปลี่ยนการทำงาน และการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ และยกระดับโครงสร้างของระบบสาธารณสุขภาคเพื่อให้สามารถตอบสนองการทำงานดังกล่าว โดยเฉพาะการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมประชากรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และการสร้างรางรถไฟระยะทางกว่า 335 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมการเดินทาง/ขนส่งระหว่างชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

---

ที่มา : El Pais

